



Tổ Chức Lễ Diwali và Bandi Chhor Diwas một cách an toàn vào ngày 14 tháng 11

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 5 tháng 11 năm 2020) – Năm nay, lễ Diwali và Bandi Chhor Diwas sẽ có một chút khác biệt khi cộng đồng cùng nhau làm việc để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Theo khuyến nghị của Peel Public Health, Thành Phố yêu cầu cư dân chỉ tổ chức lễ với những người trong hộ gia đình ruột thịt của mình.

Cư dân được yêu cầu xem xét tổ chức theo những cách thức mới, sáng tạo bao gồm gọi điện hoặc trò chuyện video với bạn bè, gia đình và hàng xóm, và xem bắn pháo hoa trực tuyến.

Mặc dù không được khuyến khích, nhưng đối với những người quyết định tổ chức lễ với những người bên ngoài hộ gia đình ruột thịt của mình, Thành Phố nhắc nhở cư dân giữ khoảng cách tiếp xúc và tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa COVID-19 an toàn, bao gồm đeo khẩu trang ở tất cả các không gian công cộng trong nhà. Các cuộc tụ họp xã hội chỉ được ở mức tối đa 10 người trong nhà và 25 người ngoài trời.

Những cư dân quyết định trực tiếp tham dự lễ tại Gurdwara hoặc Mandir cũng phải giữ khoảng cách tiếp xúc và tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa COVID-19 an toàn, bao gồm đeo khẩu trang ở tất cả các không gian công cộng trong nhà.

Theo Quy Định Biện Pháp Khẩn Cấp COVID-19 của Brampton, những cá nhân không tuân thủ quy định về giữ khoảng cách tiếp xúc có thể bị phạt tối thiểu \$500 và tối đa lên đến \$100.000 cho mỗi lần vi phạm.

Các quy định đô thị trong quy định này nêu rằng:

- Mỗi người phải giữ khoảng cách với người khác ít nhất là 2,0 mét khi ở nơi công cộng, ngoại trừ những người cùng cư trú trong cùng một cơ sở
- Không doanh nghiệp nào được phép cho bất kỳ ai ngồi hoặc đứng bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp với khoảng cách dưới 2,0 mét so với người khác, ngoại trừ những người cùng cư trú trong cùng một cơ sở hoặc nhân viên của doanh nghiệp.

Cư dân và doanh nghiệp có thể gọi 311 để báo cáo trường hợp không tuân thủ.

Hỗ trợ địa phương

Thành Phố yêu cầu cư dân xem xét việc quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm địa phương hoặc các nhóm cộng đồng trong những lễ này, và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và nhà hàng địa phương trong thời gian này.

An toàn pháo hoa

Diwali là một trong bốn kỳ nghỉ lễ trong năm cho phép sử dụng pháo hoa tầm ngắn tại nhà riêng mà không cần giấy phép tại Brampton. Theo luật, pháo hoa cũng được phép sử dụng vào Ngày Victoria, Ngày Quốc Khánh Canada và Đêm Giao Thừa. Năm nay, pháo hoa tầm Ngắn chỉ được phép sử dụng tại nhà riêng ở Brampton vào Thứ Bảy, ngày 14 tháng 11.

Pháo hoa tầm ngắn là những pháo hoa có xu hướng di chuyển dưới ba mét (10 foot) khi được bắn ra (ví dụ: pháo hoa dạng đài phun nước, bánh xe, xoay tròn, pháo bông). Tất cả các loại pháo hoa tên lửa khác đều bị cấm ở Brampton. Thành Phố nhắc nhở cư dân không được phép sử dụng pháo hoa trên



đường phố, vỉa hè, trong công viên Thành Phố hoặc trên các bất động sản của đô thị hoặc trường học.

Khi sử dụng pháo hoa tầm ngắn tại nhà riêng, cư dân phải tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn sau:

- Có sẵn một thùng chứa nước hoặc cuộn vòi chứa đầy nước để dập pháo hoa.
- Không được đốt pháo hoa hoặc cầm pháo hoa đã đốt trong tay, trừ pháo bông.
- Không được ném hoặc chỉ pháo hoa vào người khác.
- Sau khi sử dụng pháo bông, bỏ vào một thùng chứa nước để làm nguội hoàn toàn trước khi vứt bỏ.
- Để tắt cả pháo hoa nguội hoàn toàn trước khi vứt bỏ.

Để biết thêm thông tin về các quy định và an toàn pháo hoa, hãy truy cập www.brampton.ca/fireworks

-30-

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &
Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca